



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 12 มูลค่าข่าว 157,152.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



นร.ทุนรัฐบาลดีเด่น (2)

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ทำคุณงามความดีแก่แผ่นดิน ซึ่ง ดร.ทวารวิฑูรย์ สุตะบุตร นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อประกาศเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ยังมีอีก

ดร.วิลาส สิงห์วิสัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นอีกรายที่ว้ำนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาจากวิทยาลัย วิชาการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับปริญญาโท ด้านการวิจัยการศึกษามหาวิทยาลัย Indiana สหรัฐอเมริกาและปริญญาเอก ด้านการวัดผลและประเมินผลที่ University of Toronto ประเทศ แคนาดา ด้วยทุนรัฐบาลไทยและได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการวัดผล และวิเคราะห์ทางสถิติ จากมหาวิทยาลัย Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มรับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนจะโอนย้ายมาที่สำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งวิทยากรเอกชั้นโท กองวิชาการและสอบไล่ ในปี พ.ศ.2509 ระหว่างการรับราชการได้ผ่านงานสำคัญมากมาย อาทิ ผู้อำนวยการกอง การสอบ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการ ก.พ. และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ในปี 2535-2538 นอกจากนี้ยังเป็นประธาน อ.ก.พ. ใน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี จนถึงปัจจุบัน

ผลงานโดดเด่นในระหว่างการรับราชการ คือ การสร้างระบบการสอบ เข้ารับราชการให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมเป็นไปตามระบบคุณธรรม จนได้ รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการสอบ” มีการพัฒนางานด้านวินัยข้าราชการ

การออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ผลักดันให้คณะ รัฐมนตรีมีมติประกาศใช้

รายต่อมาคือ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา/อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้โด่งดัง จบการศึกษาระดับปริญญา ตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาโยธา ปี พ.ศ.2528 สำเร็จนิติศาสตรบัณฑิต (ปี พ.ศ.2536) เทคโนโลยีบัณฑิต (พ.ศ. 2545) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2556) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมราชราช ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สาขา Geodetic Science and Surveying ปี พ.ศ.2551 ด้วยทุนรัฐบาลไทย และได้รับ คุญภูมิจิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2561

เริ่มรับราชการเป็นวิศวกรโยธา ในกรมที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้ ผ่านงานสำคัญมากมาย อาทิ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่กองกรม ที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีแผนที่กรมที่ดิน อดีตที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ เมื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ ดำเนินนโยบาย โครงการต่างๆที่จะต้องดำเนินนโยบายโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้รับความคุ้มค่า โครงการมีทั้งประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้

ผลงานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมาก มาจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดถ้ำ 18 คน (ทีมหมูป่าอะคาเดมี) ใน ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้ับบัญชาการเหตุการณ์ กำหนดวางแผนควบคุมดูแล บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเด็กและโค้ชทั้ง 18 คน ที่ติดในถ้ำหลวง อย่าง เป็นระบบ มีความชัดเจน จนบรรลุเป้าหมายสามารถช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง 18 คน ได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ นี่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นอีก 2 รายที่ได้รับยกย่อง.

“ซี.12”